

ใบคำขอใช้บริการบัตรธรรมศาสตร์



บมจ. ธนาคารกรุงไทย
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

เรียน บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขา/จุดบริการแลกเปลี่ยนเงิน วันที่

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ขอใช้บริการมีความประสงค์ขอใช้บริการบัตรธรรมศาสตร์ของธนาคาร จึงขอให้รายละเอียดกับธนาคาร ดังต่อไปนี้

ชื่อและนามสกุล นาย นาง นางสาว อื่นๆ (โปรดระบุ)

บัตรสำคัญประจำตัว บัตรประจำตัวประชาชน หมายเลข

หนังสือเดินทาง หมายเลข

อื่นๆ (โปรดระบุ) หมายเลข

มีความประสงค์

ขอซื้อบัตรธรรมศาสตร์ประเภท จำนวนบัตร ใบ จำนวนเงินในบัตรรวม บาท

ขอออกบัตรทดแทนกรณี บัตรถูกเครื่อง ATM/ADM ยึด ที่ อื่นๆ (โปรดระบุ)

ผู้ขอใช้บริการขอรับรองว่า ข้อมูลและรายละเอียดที่ผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้ในคำขอใช้บริการบัตรธรรมศาสตร์ฉบับนี้ทั้งหมดถูกต้องตรงตามความเป็นจริงทุกประการ และผู้ขอใช้บริการได้รับทราบข้อความตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการบัตรธรรมศาสตร์ตามเอกสารที่แนบทั้งหมดแล้ว ซึ่งเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ขอใช้บริการทุกประการ โดยผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการบัตรธรรมศาสตร์ดังกล่าว รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่เอ็มและบัตรกรุงไทยสถาบัน/องค์กร และ/หรือระเบียบปฏิบัติ และ/หรือคู่มือ และ/หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการบัตรธรรมศาสตร์ ตลอดจนอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่มีอยู่แล้วและที่จะมีขึ้นตามที่ธนาคารกำหนดทุกประการ ซึ่งให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของคำขอใช้บริการฉบับนี้ด้วย โดยผู้ขอใช้บริการตกลงด้วยว่าวันหมดอายุ (Valid thru เดือนปี) ที่ปรากฏบนบัตรธรรมศาสตร์มิใช่วันสิ้นสุดการใช้บัตรธรรมศาสตร์ระหว่าง ธนาคาร และ ผู้ขอใช้บริการ โดยผู้ขอใช้บริการตกลงและรับทราบว่าบัตรธรรมศาสตร์จะสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บัตรตามกำหนดเวลาที่ระบุในใบคำขอใช้บริการบัตรธรรมศาสตร์นี้ ทั้งนี้ หากผู้ขอใช้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายใดๆ แล้ว ผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด เพื่อเป็นหลักฐานผู้ขอใช้บริการจึงของลายมือชื่อและประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) ไว้ข้างท้ายนี้

ผู้ขอใช้บริการได้รับบัตรธรรมศาสตร์หมายเลข และได้รับเอกสารดังต่อไปนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการบัตรธรรมศาสตร์
- สำเนาใบคำขอใช้บริการบัตรธรรมศาสตร์

** ผู้ขอใช้บริการจะต้องเก็บสำเนาใบคำขอใช้บริการบัตรธรรมศาสตร์ไว้เพื่อเป็นเอกสารหลักฐานสำคัญในการติดต่อ/ขอคืนเงิน/ขอยกเลิกการใช้บัตรกับธนาคารในภายหลัง**

ลงชื่อ ผู้ขอใช้บริการ
()

สำหรับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

หมายเลขบัตร	บัญชี Wash Account	วันออกบัตร	วันสิ้นสุดการใช้บัตร	จำนวนเงิน	ค่าธรรมเนียม	จำนวนเงินรวม (บาท)

บนหน้าบัตรวันหมดอายุ/..... (Valid thru mm/yy) ลงชื่อ พนักงานผู้รับคำขอ/ผู้อนุมัติ

หมายเหตุ: วันออกบัตร คือ วันที่ทำบัตร (.../.../...)

วันสิ้นสุดการใช้บัตร คือ วันสุดท้ายของเดือนที่ออกบัตร บวกไปอีก 6 ปี (.../.../...)